



สวพ. เจ้ง คว้รางวัลประกวดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นางสาวอินทิมา หิรัญอุ๋ครวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย นายวิชญ์รักษ์ ดาวลอย และนางสาววิสุตา วรรณห่วย ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นที่ปรึกษาโครงการ คว้รางวัลในโครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) ระยะที่ 2 กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เรื่อง “การทำสัญญา์รับทุนอุดหนุนวิจัย” โดยรับเงินรางวัลจาก วิทยากร คุณไพศาล เทพสุวรรณ เป็นการใ้ใช้วิธีคิดและวิธีการทำงานแบบลีน (Lean Management) มาปรับใ้ใช้ในกระบวนการทำสัญญา์รับทุนอุดหนุนวิจัยของนักวิจัย ชนะใจกรรมการได้รับการยอมรับใ้เป็นอันดับที่ 1 ใน 16 หน่วยงาน ที่นำเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



การจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มจร. พระนคร

Knowledge Management : Institute of Research and Development



ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1/2557

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา รวม 22 คน สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการอนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินคุณภาพงานวิจัย การจัดสรรเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อการวิจัย และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการวิจัย



การจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. พระนคร

Knowledge Management : Institute of Research and Development



ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2557

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ 1/2557 ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดี และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา รวม 20 คน ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรสิทธิประโยชน์และการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา





ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรามาต พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร สวพ. เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนจาก 8 มทร. เพื่อหารือเตรียมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม





สวพ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอ่างทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมงาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และเจ้าหน้าที่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้ ได้แก่ ใส่อ้วนหน่อไม้หวาน แหนมหน่อไม้หวาน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวาน และการทำน้ำพริกขิงหมูกรอบไข่เค็ม และน้ำพริกคั่วกลิ้งปลา แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม โดยเป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และชุมชน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่หวาน ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา และชุมชนกลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน





การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจอื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องขั้นตอน การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งจัดขึ้นตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2555 ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการของ 8 คณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร





มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ไพศาล การถาง ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของ สวพ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ของวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และการส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสาร Journal of Applied Science Research (SJAR) เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี



การจัดการความรู้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. พระนคร

Knowledge Management : Institute of Research and Development



ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 4/2557

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ กำหนดการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ การจัดนิทรรศการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 โดยมีบุคลากรร่วมประชุม จำนวน 23 คน





ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมชี้แจงการสมัครขอรับทุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ในรูปแบบของวารสารวิชาการแบบดิจิทัล ที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงออนไลน์แบบเสรี หรือ Open Access Publishing เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับการจัดทำวารสารวิชาการของไทย เพื่อนำผลงานวิจัยสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงยกระดับการวิจัยและงานวิชาการไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

